



## แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

### ๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ- สกุล ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา  
รหัสพนักงาน 054038

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

### ๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เข้าร่วมการอบรม “อบรมเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2566” หัวข้อ Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับนักสาธารณสุข

### ๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

### ๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

### ๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

13 ธันวาคม 2566

### ๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

300 บาท

### ๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน บุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจในหัวข้อการเรียนรู้ ๑๐ หัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้ สถิติประยุกต์และการวิจัยสำหรับนักสาธารณสุข ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานของนักสาธารณสุข พระราชบัญญัติและจรรยาบรรณวิชาชีพของนัก

สาธารณสุข บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับนักสาธารณสุข การพัฒนาและการเขียนผลงานวิจัยสำหรับนักสาธารณสุข แนวทางการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและหลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุขและการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เข้าร่วมอบรม สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนที่ได้รับครั้งนี้หัวข้อการเรียนรู้ละ ๗ หน่วยคะแนน เพื่อไปใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน รายละเอียดตามโครงการอบรมและกำหนดการ

#### ๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คือ ระดับสมรรถนะของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลความรู้ และบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสมซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาระบุว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดสถานะสุขภาพ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO, 1998) ได้ให้คำนิยาม “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ว่า “health literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain good health” ซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นแนวทางสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้

#### ๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

#### ๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

- : - **ตนเอง** ได้รับความรู้และการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
- : - **ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย** สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

#### ๑๑. เอกสารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑

#### ๑๒. สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒

#### ๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ

ไม่มี

(ผู้รายงาน)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌนวัฒน์ ชัยพงศ์พิชรา)

วันที่ 5 มกราคม 2567

**ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น**

เป็นการอบรมที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนสอนของสาขาวิชาได้



(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์มาดา ดามาพงษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2567

# เอกสารแนบท้ายที่ ๑

**Season 2**  
**โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพ**  
**การสาธารณสุขชุมชน**  
 28 พ.ย. 2566 - 22 ส.ค. 2566



  
อ.ดร.กฤตย์ตีวัฒน์  
จิตกรทอง

  
รศ.ดร.สุภัททา  
กลางคาร

  
รศ.ดร.วรวพจน์  
พรหมสิทธิ์พรต

  
อ.ดร.ปรีญา  
จิตอร่าม

  
รศ.ดร.ชเวนทอง  
ธนสุกาญจน์

  
รศ.ดร.วางคณา  
จันทร์คง

  
อ.ดร.ริทธ์  
สารี

  
อ.สุจิตรา  
ทอกิจไพศาล

  
รศ.ดร.วางคณา  
สิงสิทธ์สวัสดิ์

  
อ.ดร.จිරนันท์  
ตุลชาติ

  
อ.ดร.ปานวรัตน์  
อรุโนทยานันท์

  
ผศ.ดร.วรกุล  
บุญยิธริน

ขยายกำหนดวันรับสมัคร : วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม  
 ขยายกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน : วันที่ 7 - 22 พฤศจิกายน 2566 (ระบบปิดชำระเงิน 21.00 น.)

**Season 2**  
**โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน**



<b>28</b> พ.ย. 66	สถิติประยุกต์และการวิจัย สำหรับนักสาธารณสุข เวลา 8.30 - 16.30 น.	 อ.ดร.กฤตย์ตีวัฒน์ จิตกรทอง	<b>14</b> ส.ค. 66	การพัฒนาและการเขียนผลงานวิจัย สำหรับนักสาธารณสุข เวลา 13.00 - 16.30 น.	 รศ.ดร.สุภัททา กลางคาร	 อ.ดร.ริทธ์ สารี
<b>29</b> พ.ย. 66	ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุม ป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา เวลา 8.30 - 16.30 น.	 รศ.ดร.สุภัททา กลางคาร	<b>19</b> ส.ค. 66	แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและหลักการขยายสำหรับนักสาธารณสุข เวลา 8.30 - 12.00 น.	 อ.ดร.สุจิตรา ทอกิจไพศาล	 อ.ดร.จिरนันท์ ตุลชาติ
<b>30</b> พ.ย. 66	ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานของ นักสาธารณสุข เวลา 8.30 - 16.30 น.	 อ.ดร.กฤตย์ตีวัฒน์ จิตกรทอง	<b>19</b> ส.ค. 66	แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและหลักการขยายสำหรับนักสาธารณสุข เวลา 13.00 - 16.30 น.	 อ.ดร.ปานวรัตน์ อรุโนทยานันท์	 อ.ดร.สุจิตรา ทอกิจไพศาล
<b>01</b> ส.ค. 66	พระราชบัญญัติวิชาชีพและจรรยาบรรณของ นักสาธารณสุข เวลา 8.30 - 16.30 น.	 รศ.ดร.วรวพจน์ พรหมสิทธิ์พรต	<b>20</b> ส.ค. 66	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข เวลา 8.30 - 16.30 น.	 รศ.ดร.วรวพจน์ พรหมสิทธิ์พรต	 อ.ดร.ริทธ์ สารี
<b>12</b> ส.ค. 66	บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงาน อนามัยชุมชน เวลา 8.30 - 16.30 น.	 รศ.ดร.สุภัททา กลางคาร	<b>21</b> ส.ค. 66	พระราชบัญญัติวิชาชีพและจรรยาบรรณของ นักสาธารณสุข เวลา 8.30 - 16.30 น.	 รศ.ดร.สุภัททา กลางคาร	 อ.ดร.ริทธ์ สารี
<b>13</b> ส.ค. 66	Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับนักสาธารณสุข เวลา 8.30 - 16.30 น.	 รศ.ดร.ชเวนทอง ธนสุกาญจน์	<b>22</b> ส.ค. 66	การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยในชุมชน เวลา 8.30 - 12.00 น.	 อ.ดร.ปานวรัตน์ อรุโนทยานันท์	 อ.ดร.สุจิตรา ทอกิจไพศาล
<b>14</b> ส.ค. 66	การพัฒนาและการเขียนผลงานวิจัย สำหรับนักสาธารณสุข เวลา 8.30 - 12.00 น.	 อ.ดร.ริทธ์ สารี	<b>22</b> ส.ค. 66	การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยในชุมชน เวลา 13.00 - 16.30 น.	 อ.ดร.สุจิตรา ทอกิจไพศาล	 อ.ดร.สุจิตรา ทอกิจไพศาล

## เอกสารแนบท้ายที่ ๒

ไม่มีสำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม แต่แสดงหลักฐานคือ ใบแจ้งการชำระเงินเข้าร่วมอบรม



## ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment

สภาสธารณสุขชุมชน

วันที่ ..... สาขา .....

สำหรับลูกค้า

**Customer Name** นาย ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา  
**เลขประจำตัวประชาชน** 1660100087712

#	รายการ	รวม
1.	วันที่ 13 ธันวาคม 2566 Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข	300
2	ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต	40
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>340</b>
		สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน

## QR Code สำหรับชำระเงิน

**ชำระเงิน  
เรียบร้อยแล้ว !!**

สามารถชำระเงินผ่านทาง Online ได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 - 12 พฤศจิกายน 2566 QR จะหมดอายุภายใน 30 นาที หลังจาก พิมพ์ใบชำระเงิน โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้จนกว่าท่านจะชำระเงินสำเร็จ

พิมพ์

กลับหน้าหลัก

ชื่อโครงการ : เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

หน่วยงานรับผิดชอบ : สภาการสาธารณสุขชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะทำงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ระยะเวลาโครงการ : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๖

#### (๑) หลักการและเหตุผล

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นวิชาชีพด้านสุขภาพที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงมีความแตกต่างจากวิชาชีพสุขภาพอื่นที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งมีการบูรณาการกิจกรรมในการจัดบริการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยง เป็นองค์รวม ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งในส่วน การบริการทางการแพทย์ (Individual Care) ได้แก่ การบำบัดโรคเบื้องต้น การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการส่งต่อ การช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ และการบริการทางด้านสาธารณสุข (Collective Care) ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์โดยการกระทำด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีชื่อเรียกบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการสาธารณสุขเหล่านี้ว่า นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการสุขภาพศึกษา หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เรียกชื่ออื่น และนักสาธารณสุข หากว่าสำนักงาน ก.พ. กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเพิ่มเติมในสายงานวิชาการ ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขดังกล่าว ปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรม กอง และหน่วยบริการสุขภาพกว่าหมื่นแห่ง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน คลินิกชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการกีฬา อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่ได้อำนาจและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้งในส่วนของการบริการทางการแพทย์ (Individual Care) และการบริการทางด้านสาธารณสุข (Collective Care) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในภาวะสุขภาพที่ต่างกันทั้งภาวะสุขภาพดีจนถึงภาวะวิกฤติ และภัยคุกคามทางสุขภาพจากวิกฤตสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจำเป็นต้องมีความรอบรู้ มีทักษะและความสามารถทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องยึดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับบริการสาธารณสุข

/สำหรับ ...



- ๒ -

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่ได้ออกใบอนุญาตนับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใบอนุญาตนับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙) กฎหมายกำหนดให้ใบอนุญาตนับมีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนับและต่ออายุได้ครั้งละเท่ากับอายุใบอนุญาตนับตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนฯ แต่ไม่เกินครั้งละ ๕ ปี โดยในการต่อใบอนุญาตนับนั้นตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนฯ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตนับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตนับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตนับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตนับ ต้องเป็นหน่วยคะแนนที่เก็บสะสมไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน ในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนับจนถึงวันที่ใบอนุญาตนับหมดอายุ และหน่วยคะแนนสะสมดังกล่าว จะใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตนับได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นการสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นอกจากเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาตนับ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแล้ว ยังสามารถพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปด้วย

## (๒) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาตนับ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

## (๓) กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ โดยการอบรมระยะสั้น ๑ วัน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ๑๐ หัวข้อการเรียนรู้ รวม ๑๑ วัน ๆ ละ ๒,๗๐๐ คน

กำหนดรูปแบบการจัดอบรมแบบ Online โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม, กอง, สสจ., รพศ./รพท., รพช., รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ โดยต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้จากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
๒. คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ปรึกษาสภาการสาธารณสุขชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน คณะทำงานดำเนินงานโครงการอบรมฯ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
๓. วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

/(๔) วิธี ...

**(๔) วิธีดำเนินการ**

โดยการจัดให้มีอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ ๑ วัน จำนวน ๑๐ หัวข้อการเรียนรู้ รวม ๑๑ วัน จัดให้มีการอบรมพร้อมบรรยาย ตามหลักสูตรต่างๆ จำนวน ๑๑ หัวข้อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

๑. ประสานการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในการเตรียมการจัดอบรม เช่น เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการอบรม สื่อทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งสถานที่จัดอบรม
๒. แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมอบรมตามที่กำหนด
๓. ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการที่กำหนด
๔. สรุปรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดอบรมตามโครงการ

**(๕) เนื้อหาหัวข้อการเรียนรู้ อบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ ๑ วัน จำนวน ๑๐ หัวข้อการเรียนรู้ รวม ๑๑ วัน** โดยการบรรยาย โดยมีรายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

**๑. สถิติประยุกต์และการวิจัยสำหรับนักสาธารณสุข**

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	● สถิติประยุกต์ สำหรับ นักสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กระบวนการทางสถิติ</li> <li>● การรวบรวมข้อมูล</li> <li>● การวิเคราะห์ข้อมูล</li> </ul>	นายฤกษ์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	● สถิติประยุกต์ สำหรับ นักสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การนำเสนอข้อมูล</li> <li>● การตีความข้อมูล</li> <li>● สถิติวิจัยเชิงพรรณนา</li> <li>● สถิติวิจัยเชิงอนุมาน</li> </ul>	

**๒. ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา**  
ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	● ความรู้พื้นฐานด้าน ระบาดวิทยา	● นิยามและความหมายของระบาดวิทยา	รศ.สมัทนา กลางคาร
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	● การควบคุมป้องกัน โรคและการสอบสวน ทางระบาดวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● องค์ประกอบของระบาดวิทยา</li> <li>● การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์</li> <li>● การวัดทางระบาดวิทยา</li> <li>● การควบคุมป้องกันโรค</li> <li>● การสอบสวนทางระบาดวิทยา</li> </ul>	



- ๔ -

## ๓. ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานของนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยุทธศาสตร์พื้นฐานการทำงานสาธารณสุข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กับการดำเนินงานสาธารณสุข</li> <li>แนวทางพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข</li> </ul>	นายฤทธิย์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาวะผู้นำในการทำงานของนักสาธารณสุข</li> <li>หลักการการทำงานเป็นทีมและการบูรณาการการทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน</li> </ul>	

## ๔. พระราชบัญญัติและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>พระราชบัญญัติวิชาชีพของนักสาธารณสุข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเป็นมาและความสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖</li> <li>โครงการ อำนาจ หน้าที่ และบทบาทของสภาการสาธารณสุขชุมชนและนักสาธารณสุข</li> </ul>	รศ.วราภรณ์ พรหมสัถยพรต
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>จรรยาบรรณวิชาชีพของนักสาธารณสุข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>เนื้อหาและความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพของนักสาธารณสุข</li> </ul>	

## ๕. บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิยามของคำว่า อนามัยชุมชน</li> <li>องค์ประกอบของงานอนามัยชุมชน</li> <li>การให้บริการอนามัยชุมชน</li> <li>บริการอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จและเป็นองค์รวม (Comprehensive and Holistic Care)</li> </ul>	นายปริญญา จิตอร่าม
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน (ต่อ)</li> </ul>		

/(๕) Health ...

- ๕ -

## ๖. Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การทำงานความรอบรู้สุขภาพของนักสาธารณสุข</li> <li>● การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพในระบบบริการ</li> <li>● การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพในครอบครัว ชุมชน องค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● พัฒนาการความหมาย</li> <li>● กรอบแนวคิด</li> <li>● หลักการ รูปแบบ และ ผลลัพธ์</li> <li>● กรอบแนวคิด</li> <li>● กลยุทธ์ รูปแบบ กลไกเพื่อการออกแบบ</li> </ul>	รศ.ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ นายภฤตย์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การออกแบบโครงการ</li> <li>● การพัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อสร้างความรอบรู้ในพื้นที่ รับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตัวอย่างโครงการ และการระบุผลลัพธ์สู่ความรอบรู้สุขภาพ</li> <li>● ความรู้ ความสามารถ ที่นักสาธารณสุขพึงมีเพื่อการทำงานสร้างความรอบรู้สุขภาพ : กรณีศึกษา</li> <li>● การประเมินความพร้อมของตนเองและการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในการทำงานสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมความรอบรู้สุขภาพ</li> </ul>	

## ๗. การพัฒนาและการเขียนผลงานวิจัยสำหรับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	● การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความหมายและประเภทของการวิจัย</li> <li>● การวิจัยเชิงปริมาณ</li> </ul>	นายรัชกี สารีระ อ.สุจิตรา ก่อกิจ ไพศาล  นายรัชกี สารีระ รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	● การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การวิจัยเชิงคุณภาพ</li> <li>● การนำผลการปฏิบัติงานสู่การวิจัย</li> <li>● การนำผลงานวิจัยไปพัฒนาความก้าวหน้า</li> </ul>	

/๗. แนวทาง ...

- ๖ -

๘. แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย และหลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย สำหรับนักสาธารณสุข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แนวทางการตรวจประเมิน</li> <li>แนวทางการบำบัดโรคเบื้องต้น</li> <li>แนวทางการดูแลให้ความช่วยเหลือ</li> <li>แนวทางและหลักการใช้จ่าย สำหรับนักสาธารณสุข</li> </ul>	นางจิรนนท์ ตุลชาติ
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข</li> </ul>		ดร.ภญ.วรัญญา อรุโณทยานันท์

๙. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานของนักสาธารณสุข</li> </ul>	รศ.วพรจณ์ พรหมสัตยพรต
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข(ต่อ)</li> </ul>		

๑๐. พระราชบัญญัติและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>พระราชบัญญัติวิชาชีพของนักสาธารณสุข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเป็นมาและความสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖</li> <li>โครงการ อำนาจ หน้าที่ และบทบาทของสภาการสาธารณสุขชุมชนและนักสาธารณสุข</li> </ul>	นายปริญญา จิตอร่าม
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>จรรยาบรรณวิชาชีพของนักสาธารณสุข</li> </ul>		

/๑๐. การดำเนินงาน ...



- ๘ -

**(๗) ระยะเวลาและสถานที่อบรม**

การจัดให้มีอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ ๑ วัน ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สถิติประยุกต์และการวิจัยสำหรับนักสาธารณสุข วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓. ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔. พระราชบัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพของนักสาธารณสุข วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๕. บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖. Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
๗. การพัฒนาและการเขียนผลงานวิจัยสำหรับนักสาธารณสุข วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
๘. แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและหลักการैयाสำหรับนักสาธารณสุข วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๙. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๐. พระราชบัญญัติและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักสาธารณสุข วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๑. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

**(๘) งบประมาณ****๑. งบประมาณสำหรับการจัดอบรมตามโครงการนี้ มาจาก**

- ๑.๑ ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ คนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สำหรับ
  - ๑.๑.๑ ค่าสถานที่
  - ๑.๑.๒ ค่าวิทยากร
  - ๑.๑.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด หรืองบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของหน่วยงานบริการหรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

**๑.๒ งบประมาณสภาการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๖****๒. งบประมาณที่ได้รับสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมตามโครงการ ดังนี้**

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ปรึกษาสภาการสาธารณสุขชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรวมทั้งค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง (รถตู้ปรับอากาศ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เบิกจากงบประมาณตามข้อ ๑

**๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร เบิกจากงบประมาณตามโครงการอบรม ข้อ ๑**



## (๙) การประเมินผล

การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

## (๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้รับการสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๒. สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้นและการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับนักสาธารณสุข หลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับนักสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข และยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม โดยสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

## (๑๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. สภาการสาธารณสุขชุมชน
๒. คณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุข
๓. คณะทำงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน